



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตะโหมด โทร. ๐ ๗๔๖๙ ๕๑๔๐ ต่อ ๑๕๙

ที่ พท ๐๐๓๒.๓๐๑/๖/ว.ค.ค.ค.

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันการรับสินบน หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลตะโหมด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญคือ หากบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับและการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ขอให้ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การปลูกต้นไม้ หรือทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ โดยขอให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บุคลากรยึดถือคุณธรรม ๔ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และค่านิยมองค์กร MOPH ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา “การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว เป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกระดับ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกในครอบครัว มีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกในครอบครัว ให้เป็นแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรประกาศมาตรการกลไก ระบบในการป้องกันการรับสินบน หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลตะโหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศและหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด และขออนุมัติเผยแพร่ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันการรับสินบน หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลตะโหมด ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตะโหมด

(นางวันดี ชนะสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป